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ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีที่มาของมัน

 เอาง่ายๆ

 โลโก ้7-ELEVEn

 มีใครเคยสังเกตบ้างมั้ย ทำไมตัว n ที่อยู่ข้างหลังสุด

 ถึงต้องเป็นตัวเล็ก?

 อ่าฮ่ะ! ไม่เคยสังเกตกันเลยละซี่!

 หลายคน พอเห็นแล้ว อาจอมยิ้มคิดในใจ “เออ จริงด้วยว่ะ”

 บางท่านตอนนี้อาจจะรีบวิ่งไปดูที่หน้าปากซอย “เฮ้ย

 มันจริงแน่รึเปล่าวะ มาหลอกกันเล่นรึเปล่า ทำไมตูเดินผ่านอยู่ทุกวันๆ

 ไม่เคยเห็น”

 ไม่ต้องห่วงหรอกตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

 รับรองว่าคุณจะมองเห็นมันทุกวัน

 แล้วตกลง ทำไม n ถึงต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กอยู่ตัวเดียวด้วย?

 แน่นอน อันนี้มันก็ต้องมีที่มาของมัน

 ตำนานอันหนึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้เป็นเจ้าของ 7-ELEVEn

 มีความเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ย จึงได้เลือกใช้อักษร n ตัวเล็ก

 แทนที่จะเป็น N ตัวใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะ n เล็ก

 มีรูปร่างคล้ายกับแม่เหล็ก (ที่เป็นทรงเกือกม้า)

 จะได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวดูดเงินดูดทองเข้าร้าน



 คอยนำมาซึ่งโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองต่างๆ ให้แก่กิจการสืบไป

ขอบคุณบทความจาก seedang


